



# สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึง ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ว่า กรม สบส. ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ในหมวด 3 จากเดิม “สิทธิประโยชน์” เป็น “สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกิจการ อสม.” และเพิ่มอีก 3 มาตรา คือ มาตรา 43-45 กำหนดให้กรมฯ เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนกิจการ อสม., กำหนดแหล่งที่มาของเงิน และการนำเงินรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีการสนับสนุนกิจการ อสม.ของกรมฯ โดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนแจ้งว่าการจัดตั้งกองทุน อสม. ไม่เข้าข่ายเป็นทุนหมุนเวียนตาม พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ไม่ขัดข้องให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรม สบส. และมีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งในลักษณะการขอมีเงินรายรับเก็บไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการไม่นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว และได้ลงนามส่งร่างฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แหล่งที่มาของเงินในการสนับสนุนกิจการ อสม. ตามมาตรา 44 จะมาจาก 5 ช่องทาง คือ 1.เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 2.เงินสมทบจาก อสม. ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการจำนวน 1,090,163 คน 3. เงินสมทบจากการแจ้งเบาะแสยาเสพติดหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 4.รายได้อื่นๆ และ 5.ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน ส่วนการนำมาใช้ในการบริหารกิจการ อสม. มี 3 กรณี คือ 1.การช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน 2.เป็นสวัสดิการสำหรับ อสม.สูงอายุที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาและถูกกำหนดให้เป็น อสม.ประเภทอื่น ซึ่งไม่ได้รับเงินค่าป่วยการ และ 3.การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือเยียวยา และสวัสดิการอื่นใดเกี่ยวกับ อสม.ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพิ่มเติม</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>แนวคิดแพทย์ชนบทลดเหลื่อมล้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, hfocus, theagendathai, newtv, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. กรณีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดและการดำเนินงานของขบวนการแพทย์ชนบท สอดคล้องกับแนวคิดรัฐบาลเพื่อไทย หวังลดความเหลื่อมล้ำ ทลายกำแพงทางการเงินให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาล แพทย์ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ ได้ตอบกระทู้ของ นพ.วีระพันธุ์ สุวรรณชัย สว. ถึงการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากรทางการแพทย์ที่มากเกินไป จะพยายามถอดแนวคิดต่างๆ เพื่อพิจารณาดำเนินการและให้ สธ. ช่วยดู โดยหมอวีชอบคุณที่ติดตามปัญหาจนคืบหน้า เดินหน้าป้องกัน NCDs มาถูกทางแล้ว</p>	
<p><b>สถานชีวาภิบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, pptvhd36)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “สถานชีวาภิบาล” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่เร่งดำเนินการด้านสาธารณสุขของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)</p>	



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ด้าน นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประชาชนสามารถติดต่อเข้ารับบริการผ่านสายด่วน สปสช. 1330 หรือสอบถาม สปสช. เขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต เพื่อให้ประสานไปยังสถานชีวภิบาลที่มีความประสงค์เข้ารับบริการ หรือ ติดต่อที่สถานชีวภิบาลโดยตรง ปัจจุบันมีสถานชีวภิบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการมาตรา 3 แล้ว 30 แห่ง และกรณีการรักษาตัวในรพ. สามารถแจ้งรพ.ได้

**บุรีไฟฟ้า**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยถึงถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามบุรีไฟฟ้า ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า สธ. มีการดำเนินการสกัดกั้น ปราบปราม แต่เรื่องนี้ต้องอาศัย บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นด้วย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด พร้อมตีใจที่นโยบายของรัฐบาล ภายใต้งานสนับสนุนจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะมีการดำเนินการปราบปรามบุรีไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดภายใน 30 วัน ในขณะที่ราชวิทยาลัยวิชาชีพรพ. แห่งประเทศไทยเตรียมเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่สนับสนุนบุรีไฟฟ้า โดยจะมีการชี้แจงในวันที่ 11 มี.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ สยามรัฐ

-มูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเสวนาสื่อมวลชน “หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อบุรีไฟฟ้า” แพทย์และนักวิชาการเตือนห่วงเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยรุ่นชาย ซึ่งน่ากังวล เพราะหากปล่อยให้วัยรุ่นหญิงติดบุรีไฟฟ้า จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ชาย เสี่ยงเกิดมะเร็งปากมดลูก ในอนาคตส่งผลต่อการตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ ส่งผลเสียต่อผิวพรรณความสวยงาม และจะมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้น้อย เพราะเสพติดนิโคตินที่ติดหนักกว่าบุหรี่ยาสูบด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ สยามรัฐ

- จากกรณีทีนอร์เวย์มีคำสั่ง ห้ามการจำหน่ายบุรีไฟฟ้าที่มี “กลิ่นและรสชาติพิเศษ” ส่งผลให้มีเพียงรสชาติยาสูบเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและจำหน่ายในประเทศได้นั้น ดร.คาร์ล อีริค ลุนด์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันสาธารณสุขนอร์เวย์ (NIPH) แสดงความคิดเห็นว่า การควบคุมการจำหน่ายบุรีไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการแบนโดยสิ้นเชิง และจำเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิดการควบคุมผลิตภัณฑ์นิโคติน โดยมีใบอนุญาตจำหน่าย และมีการรับรองส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะสามารถควบคุมสินค้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น ขณะที่การแบนนำไปสู่ตลาดเถื่อนที่ไร้การควบคุม รัฐสูญเสียรายได้จากภาษี และบุรีไฟฟ้าแบบมวนที่อันตรายยังคงครองตลาดนิโคตินโดยไม่มีคู่แข่ง และเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินมีมายาวนาน ความพยายามที่จะกำจัดให้หมดไปนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จ ควรมีแนวทางที่เป็นจริงมากขึ้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายน้อยกว่ามาทดแทนการสูบบุหรี่ เช่นในอังกฤษและนิวซีแลนด์

**ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, กทช., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, pptv, thecoverage, sondhitalk, newtv, theagendathai, js100, news1live, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight, posttoday, thestandard)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 พร้อมกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายและแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ 4 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยจะสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม จาก 4.5 ล้านโดส เป็น 6 ล้านโดส 2.โรคไข้เลือดออกแม้ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเฝ้าระวังและเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มการวิจัยวัคซีนโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่น่านอง จ.นครพนม วันที่ 4 เม.ย. 68 3.โรคฝีดาษวานร ยังติดตามสถานการณ์คัดกรองผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวมถึงฉีดวัคซีนโรคฝีดาษให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง 4.โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี มีผู้ป่วยที่คัดกรองพบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 290,396 คน แต่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพียงร้อยละ 13.33 จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากการคัดกรองและเฝ้าระวังเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างครบวงจร รวมถึงจะให้ อสม.ช่วยขับเคลื่อน เพราะเกี่ยวข้องกับนโยบาย NCDs ด้วย รวมถึงเห็นชอบร่างประกาศ สธ.เรื่อง การจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติม ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สระแก้ว จ.บุรีรัมย์ และ จ.ขอนแก่น และร่างประกาศคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนหน่วยงานของรัฐใน

**สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คณะกรรมการประจำช่องทางเข้าออกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 3 ด่าน คือท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ด่านพรมแดนท่าลี่ จ.เลย และท่าเรือปัตตานี จ.ปัตตานี</p>	
<p><b>งาน Voice of Liver</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมเปิดงาน Voice of Liver ฟังเสียงตับ รับมือมะเร็ง ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "United by Unique Against Cancer, Better Treatment for Better Living" เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนการเข้าถึงยา นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามเสริมโอกาสรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</p>	-
<p><b>แจ้งแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของ พกส. และลูกจ้างชั่วคราว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง “การบันทึกคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)” ส่งถึง สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงวันที่ 7 มี.ค. 2568 หลังปรับปรุงระบบ HROPS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	
<p><b>รางวัลชัชวาทนเรนทร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ โครงการรางวัลชัชวาทนเรนทรฯ เปิดเผยว่า สธ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัชวาทนเรนทร ได้เปิดรับสมัครบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อคัดเลือกเป็น "นักรบสาธารณสุขดีเด่น" รางวัลชัชวาทนเรนทร ประจำปี 2568 รวม 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร บริการ วิชาการ ผู้นำชุมชน และประชาชน โดยสามารถเสนอรายชื่อและผลงานได้ทั้งโดยหน่วยงานภายในและภายนอกสธ. หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานให้กองตรวจราชการ สป.สธ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรางวัลชัชวาทนเรนทร ภายในวันที่ 30 เม.ย.68</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- นพ.วีระวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2568 ครั้งที่ 11/2568 และกล่าวว่า สถานการณ์ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น วันนี้ มีจังหวัดที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (37.6 -75 มคก./ลบ.ม.) เพียง 8 จังหวัด คือ สมุทรสาคร พะเยา ราชบุรี ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องใน 17 จังหวัด และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมสื่อสารแนวทางการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก</p>	
<p><b>83 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 83 ปี พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งการป้องกัน คุ้มครองผู้บริโภค และสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสาธารณสุขไทยในอนาคต ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทย์ฯ จ.นนทบุรี</p>	-
<p><b>กรมการแพทย์ ชู AI<sup>3</sup> รวมศูนย์การแพทย์ให้มีเอกภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, NBT)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 83 ปี ว่า กรมฯ มีเป้าหมายในการรวมศูนย์การแพทย์ให้มีเอกภาพ สู่การเป็นองค์กรวิชาการด้านการแพทย์ระดับประเทศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย สธ. ภายใต้แนวทาง "AI3" เพื่อให้ก้าวทันการแข่งขันได้ในระดับสากลได้ ด้วยการ "รวมความเชี่ยวชาญ ประสานภูมิปัญญา ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน</p>	
<p><b>สนับสนุนคู่มือยาสมุนไพร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. ในการผลักดันและส่งเสริมการขยายสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และบริการสุขภาพระดับโลก โดยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมวิทย์ฯ ตั้งคกก.บูรณาการและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการแพทย์แผนตะวันตก และตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการใช้ยาแผนไทยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญใน 6 กลุ่มโรค/อาการ เพื่อให้แพทย์แผนตะวันตกมีความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพรไทยเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการพิจารณารายการยาสมุนไพรที่สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบัน รวมถึงหัตถการในการรักษา คาดจะประกาศใช้คู่มือการใช้ยาสมุนไพรในเวชปฏิบัติประมาณเดือนมี.ค.นี้ ซึ่งเป้าหมายปีนี้ รมว.สธ. จะใช้งบประมาณ สปสช. 1,500 ล้านบาท เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หากมีผลสำเร็จด้วยดีจะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาทในปีหน้า</p>	
<p><b>ประชุมเครือข่ายแกนนำสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thansettakij, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส.เผย สบส. โดยกองสุศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำตำบลจัดการสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาแกนนำตำบลจัดการสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อให้สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ ซึ่งกระบวนการนศึกษาเป็นกลวิธีสำคัญที่เครือข่ายสามารถนำไปใช้พัฒนาชุมชน ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับ และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตั้งเป้าลดอัตราการป่วยไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 68 และลดเสียชีวิต 2 ใน 3 ในปี 2578</p>	
<p><b>GCHC Forum 2025</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, mono)</p> <p>- กรมอนามัย เชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนเข้าร่วมงาน GREEN &amp; CLEAN Hospital Challenge Forum 2025 (GCHC Forum 2025) ในวันที่ 13 มี.ค. 68 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และผ่านช่องทางออนไลน์ มุ่งเน้นพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษจาก Faustina Gomez ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO SEARO และเวทีอภิปรายในหัวข้อ “สาธารณสุขสู่เป้าหมาย Net Zero” และ “อนาคต GREEN Hospital” พร้อมพิธีมอบรางวัล GREEN &amp; CLEAN Hospital Challenge และนิทรรศการจากหน่วยงานชั้นนำ ลงทะเบียนฟรี ติดตามรายละเอียดที่ Facebook Page กรมอนามัย</p>	
<p><b>วัยเก๋า 90 ปี ฟันครบ 32 ซี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net</p> <p>- ทพ.ดำรง อึ้งระงะพันธ์ ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข เผยกรมอนามัย จัดการประกวดสุดยอดผู้สูงอายุฟันดี ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ปี 2568 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดช่วงชีวิต และเชิดชูผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากดีเยี่ยม ซึ่งปีนี้มีผู้ผ่านเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศ 11 คน แบ่งเป็นรุ่นอายุ 90 ปีขึ้นไป 4 คน และอายุ 80 – 89 ปี 7 คน โดยรางวัลชนะเลิศในรุ่น 90 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางระบอบ วรปรางกุล อายุ 90 ปี จากจ.น่าน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางพยอม ฉายประสาธ จากจ.กาฬสินธุ์ อายุ 92 ปี ส่วนในรุ่นอายุ 80 – 89 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัญญา พชรพจนาด อายุ 86 ปี จากจ.ลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายถึง ใจแก้วทิ อายุ 80 ปี จากจ.ตาก รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางอนงค์ ธรรมกิริติ อายุ 81 ปี จากจ.สงขลา และจะจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในมหกรรม ‘รณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day)’ ในวันที่ 17 มี.ค.68</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**ชี้แจงปมเรียกเก็บค่ายานอกบัญชี**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage

- นพ.ชรินทร์ ตีปินตา นพ.สสจ.สิงห์บุรี ชี้แจงกรณี รพ.สิงห์บุรี โปสต์รายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการกรณีใช้นอกบัญชีจำนวน 69 รายการ จากสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่ 15 มี.ค.68 เป็นต้นไป ว่า จากการสอบถามรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการใช้นอกบัญชีขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ป่วย หากต้องการและยืนยันจะรับยานอกบัญชี แม่แพทย์ชี้แจงว่ายานอกบัญชีสามารถให้การรักษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้สอบถามไปยัง รพ.อินทร์บุรี ระบุว่าใช้แนวทางเดียวกัน พร้อมขอภัยที่รพ. ทั้ง 2 แห่งประกาศออกมาอาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน

**รางวัลนวัตกรรมไทยพรีเมียม/ไทยสปาพรีเมียม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. ชวนผู้ประกอบการร้านนวด สปาทั่วไทย สมัครเข้าประเมินเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมไทยพรีเมียม และรางวัลไทยสปาพรีเมียม โค้งสุดท้าย ภายในวันที่ 15 มี.ค.68 เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยสู่เวทีโลก โดยดาวน์โหลดแบบคำขอรับการตรวจประเมินฯ และแบบประเมินตนเองได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมแพทย์ครบวงจร ( <https://thaimedhub.hss.moph.go.th/>)

**รวม 3 กองทุนรักษาพยาบาล**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. คอแลมน์ ไทยรัฐ สารพันปัญหาสาระน่ารู้

- แนวคิดการรวม 3 กองทุนรักษาพยาบาลหลักของไทย ได้แก่ สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ กำลังเป็นประเด็นถกเถียง ปัจจุบันสิทธิแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประกันสังคมที่ถูกมองว่ามีสิทธิน้อยกว่าสิทธิบัตรทอง แม้รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการศึกษาการรวมกองทุน แต่มติยังไม่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากอาจกระทบกับสวัสดิการเดิมของบางกลุ่ม โจทย์สำคัญคือการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม และการเสียสละบางสิทธิ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ในวันที่ 12 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สบส. และสปสช. เพื่อหารือแนวทางบูรณาการสิทธิให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้น เบื้องต้น มีแนวคิดว่าจะนำสิทธิที่ดีที่สุดของแต่ละกองทุนมาปรับใช้ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมและเป็นธรรมที่สุด อย่างไรก็ตาม การรวม 3 กองทุนไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการติดตาม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

**ประกันสังคม เคาะปรับเกณฑ์เงินบำนาญ ถกควรวรมสิทธิบัตรทอง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

- สัปดาห์นี้มีการพิจารณาปัญหากองทุนประกันสังคมและกองทุนสุขภาพ โดย 11 มี.ค. 2568 คณะกรรมการประกันสังคมจะพิจารณาปรับสูตรบำนาญชราภาพ โดยเฉพาะมาตรา 39 ที่มีเพดานเงินเดือนต่ำกว่ามาตรา 33 ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่ยุติธรรม ข้อเสนอใหม่คือการคำนวณบำนาญจากรายได้เฉลี่ยตลอดอายุงานแทนฐาน 60 เดือนสุดท้าย โดยการปรับสูตรยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในวันที่ 11 มี.ค.นี้ ขณะเดียวกัน กองทุนประกันสังคมมีเงินสะสม 2.65 ล้านล้านบาทในปี 2567 และคาดว่าจะแนวโน้มผลตอบแทนจากการลงทุนจะสูงขึ้น แต่ต้องปรับปรุงการบริหารเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ 12 มี.ค. 2568 จะมีการหารือเรื่องการควรวรมสิทธิการรักษาพยาบาล ระหว่างประกันสังคม บัตรทอง และสวัสดิการข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของระบบสุขภาพ

**การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นพ.ปกรณ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ร่วมบรรยายพิเศษในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย โดยชี้ให้เห็นถึงวิกฤตด้านสุขภาพที่เด็กไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) มีปัญหาภาวะอ้วน ผอม และน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง อัตราเด็กอ้วนสูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากมาเลเซียและบรูไน และคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีอัตราเพิ่มสูงถึงร้อยละ 20 ซึ่งนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมอนามัยได้กำหนดนโยบายภายใต้

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

<p>แนวทาง "Pediatric Research Day 2025" ว่า "Investing in Tomorrow: Early Intervention for Lifelong Healthy" เสนอแนวทางการพัฒนาโภชนาการเด็กไทย ดังนี้ ผลักดันนโยบายโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาค กำหนดมาตรฐานการคัดกรองและแนวทางแก้ไขภาวะขาดสารอาหารรอง ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้อง และสนับสนุนโครงการดูแลเด็กปฐมวัยที่บูรณาการโภชนาการ การศึกษาวิจัย และการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่วัยแรกเกิด</p>	
<p><b>หมอตศพร" ลงพื้นที่เยี่ยม "ยายแป๊ะ" ผู้พิการเป็นใบ้ไร้บัตรประชาชน.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, innnews, linetoday)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จ.นครปฐม อ.กำแพงแสน เยี่ยมคุณยายแป๊ะที่เป็นใบ้ สายตาพร่ามัว อาศัยในบ้านที่ทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ และเนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐ เงินผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ บัตรสวัสดิการภาครัฐและสิทธิรักษาพยาบาล ไม่สามารถรักษาดวงตา ได้รับการดูแลจากผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.อสม ช่วยเหลือเรื่องเงินและอาหาร โดยจะดำเนินการสร้างบ้านให้พออยู่อาศัยได้ ทำให้ยายแป๊ะได้เข้ากอดนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ และเจ้าอาวาสวัดสว่างชาติก็เข้ามาเยี่ยมยาย แป๊ะ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนจำนวนหนึ่งอีกด้วย</p>	
<p><b>วิธีรับมือฤดูร้อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- สสจ. อำนวยเจริญ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคอหิวาตกโรค แนะนำให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังการประกอบอาหารรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ ตีมน้ำสะอาด น้ำดื่มสุก หรือน้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิด</p>	
<p><b>จับกุม 2 หนุ่มอินเดีย ชุกกัญชา 22 กิโลฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, Ch7)</p> <p>- พ.ต.อ.ภูวดล อุ๋นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พร้อม พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำเชเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง กำลังฝ่ายสืบสวน สน.ดอนเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกันจับกุมตัว Mr.Kamarudheen อายุ 34 ปี สัญชาติอินเดีย และ Mr.Shibin อายุ 34 ปี สัญชาติอินเดีย พร้อมของกลางช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงขนมยี่ห้อต่างๆ 22 ท่อ รวมน้ำหนักรวม 22.4 กิโลกรัม กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ โดยจับกุมได้บริเวณ เคาน์เตอร์เช็กอิน ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานดอนเมือง</p>	
<p><b>การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขครั้งที่ 149-1/2568 พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสาธารณสุข โดยได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และมาตรการจากกิจกรรมนอกแอ่น และหลักเกณฑ์ในการจัดการของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	
<p><b>ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>- นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ลงพื้นที่บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 191 ไร่ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 68 ล่าสุด (10 มี.ค. 68) ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงและประเมินพื้นที่ความเสียหายได้ กลุ่มควันได้กระจายไปถึงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 6, 7 และ 8 คาดมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 400 ครอบครัว โดยได้ประสานรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนเครื่องสูบล้างระยะไกล รถไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องหาลม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เคสผีนองเต็มตัว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook) khaoja, lasvegasnews</p> <p>- สื่อท้องถิ่นเวียดนาม รายงานว่า แผนกไวรัสและปรสิต รพ.โรคติดเชื้อกลาง ประเทศเวียดนาม ระบุว่าช่วงนี้มีการรับผู้ป่วยจำนวนมาก ที่มีอาการติดเชื้อจากหนองในดับ เนื่องจากการติดเชื้อปรสิต ซึ่งผู้ป่วยมักมีประวัติการทานอาหารดิบ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต และพฤติกรรมทานอาหารในการแพร่ระบาดของโรค</p>	-
<p><b>อดนอนแค่คืนเดียว อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theopener</p> <p>- การศึกษาครั้งใหม่ของ สถาบันโรคเบาหวานดาสมาน ในประเทศคูเวต พบว่า การอดนอนเพียงแค่เพียงคืนเดียว อาจส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่นำไปสู่ภาวะต่างๆ เช่น น้ำหนักตัวเกิน การป่วยเป็นเบาหวาน และกระทั่งการเกิดโรคหัวใจ นักวิจัยกำลังมองหาวิธีที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ เช่น การบำบัดการนอน หรือการลดการใช้เทคโนโลยีก่อนนอน เพื่อดูว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการอดนอนได้หรือไม่</p>	